

รายงานการประชุมสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

ครั้งที่ ๓๗/๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา	ประธานสภาเทศบาล	พงษ์ธรรม ธรรมเสนา	
๒	นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	สมาชิกสภาเทศบาล	ทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	
๓	นายเหรียญ หมื่นยุทธ	สมาชิกสภาเทศบาล	เหรียญ หมื่นยุทธ	
๔	นายคมสันต์ เจริญอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	คมสันต์ เจริญอินทร์	
๕	นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	
๖	นางจุไรรัชต์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี	จุไรรัชต์ ศรีอมร	
๗	นายปรีชา มาฆะเช็นต์	รองปลัดเทศบาล	ปรีชา มาฆะเช็นต์	
๘	นายวสันต์ บุญหล้า	รองปลัดเทศบาล	วสันต์ บุญหล้า	
๙	นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน	
๑๐	นายสุธีระ กุลนอก	ผอ.กองการศึกษา	สุธีระ กุลนอก	
๑๑	นางพวงพยอม สีนพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สีนพานิช	
๑๒	นายเพชร โปสาราช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เพชร โปสาราช	
๑๓	นายไสว คิ้วโธสง	ครูชำนาญการ	ไสว คิ้วโธสง	
๑๔	นายทงเดช สิงห์สุวรรณ	รอง .ผอ.ร.ร.ศรีเมืองฯ	ทงเดช สิงห์สุวรรณ	
๑๕	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ	รัตนา สิงห์วงศ์	
๑๖	นางกัลยา ภูมิมา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กองคลัง	กัลยา ภูมิมา	
๑๗	นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	
๑๘	นางเจิมจิต เพชรทอง	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัดฯ	เจิมจิต เพชรทอง	
๑๙	นายประสาน อเนกเวียง	หน.ฝ่ายการโยธา	ประสาน อเนกเวียง	
๒๐	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	หน.ฝ่ายปกครอง	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	
๒๑	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๒๒	นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ/ รท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	ชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	
๒๓	นายชูศักดิ์ พลหล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๒๔	นางชนกสุดา ไชยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ชนกสุดา ไชยมาตย์	
๒๕	น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ฤทัยชนก พัฒมะณี	
๒๖	นายสมพร ศรีบุพิมพ์	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สมพร ศรีบุพิมพ์	
๒๗	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๒๘	นายเกรียงศักดิ์ วังกานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เกรียงศักดิ์ วังกานนท์	
๒๙	นายณัฐพงษ์ หิริไอดีปะ	นิติกรชำนาญการ	ณัฐพงษ์ หิริไอดีปะ	
๓๐	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	บุศรา เลิศอุทัย	

๓๑	นายพงศกร รักไทย	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	พงศกร รักไทย	
----	-----------------	----------------------	--------------	--

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายต่อพงษ์ บุญเทียน	รองประธานสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๒	พันจ่าอากาศเอกดุสิต ทะนาฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๓	สิบตรีธีรศักดิ์ จรรย์วัน	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๔	นายพีรพัฒน์ มณีพัฒนานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๕	นายสมพล ตั้งพัฒนากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๖	นายพงศ์พิชาญ กิตติกรธัญวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๗	นายรัชชัย รักไทย	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๘	นายอดิศร ประจักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๙	นายสมชัย คงเท	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๐	นายจำนงค์ ศรีโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๑	นายล้วน สุทธิจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๒	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	-	ติดภารกิจ
๑๓	นายสุวิทย์ ตีมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	-	ติดภารกิจ
๑๔	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	-	ติดภารกิจ
๑๕	นางปิยะดา กองจันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	-	ติดภารกิจ
๑๖	พ.อ.ท.อำนาจ พิมพ์แหวน	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๑๗	นางอมรินทร์ ประสิทธิ์สาร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๘	นางมธุรส พฤกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๙	นายปรีดา เพ็ญนอก	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๒๐	น.ส.วนิดา คงแสง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๑	น.ส.วิริยา คิ้วไธสง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๒	น.ส.อนิศราพร ธารเสนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๓	นางเพ็ญศรี พรหมวิชานนท์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๔	นายรัชชัย กุลวงษ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๒๕	นายนพดล เนียมสา	นักสหนาการปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๖	นายกิตติศักดิ์ พลธงชัยสวัสดิ์	ช่างศิลป์ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๗	นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ	-	ติดภารกิจ
๒๘	น.ส.ผ่องศรี โสภา	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	-	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร

วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ว่าวันพรุ่งนี้จะไปมอบดอกไม้จันทร์ ที่เราทำให้กับทางอำเภอพล

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. นะคะ

นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ เรื่อง ขอยุทธราช (การประสานงานกับ อบจ.และ อบต. โจดหนองแก)

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องนี้ได้ไปค้นดูเรื่องเดิมแล้วนะครับ

ผอ.กองช่าง

ปรากฏว่าเรื่องเดิมเคยทำหนังสือขอ อบจ. ผ่านท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอยู่ทั้ง ๓ โครงการ ๑.โครงการถนนรามราชกับ อบต. โจดหนองแก ๒. โครงการถนนหน้าวัดศรีเมืองฯ ๓.โครงการทางจักรยานรอบบึงละเลิงห้วย ผมได้ประสานกับ อบจ. ทั้ง ๓ โครงการได้บรรจุอยู่ในแผน อบจ.หรือไม่ ทางช่างที่ดูแลเขตเทศบาลฯ กำลังตรวจสอบให้แน่ครับ ทางช่าง อบจ. ได้แจ้งว่าจะมีการเพิ่มเติมแผนวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐ และจะช่วยตรวจสอบว่ามีหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีเขาจะเพิ่มเติมในแผนให้ ถ้าไม่มีทางกองช่างจะเสนอทั้ง ๓ โครงการเข้าไปใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ในส่วนการประสานกับ อบต. โจดหนองแก ทั้ง ๒ โครงการ ช่วงถนนรามราชและช่วงหน้าวัดศรีเมืองฯ อบต. โจดหนองแก ยังไม่มีในแผนที่จะดำเนินการ ขอแจ้งเพื่อทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร

เขาจะมีการปรับแผนวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐ อยากให้กองช่างทำหนังสือไปใหม่ และให้อ่างถึง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

เรื่องเดิม ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงนายก อบจ. และประสานกับ สจ. เขตที่รับผิดชอบด้วย ให้ทำ

นายกเทศมนตรี

หนังสือเลยนะคะ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา

รับทราบนะครับว่าจะมีการของบประมาณจาก อบจ. เท่าที่ฟังดูนะครับ กว่าจะได้บรรจุ

ประธานสภาฯ

ในแผน และจะหยิบมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ ถ้าเป็นไปได้ท่านใดที่สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างจริงจัง จังๆ ก็น่าจะมีประโยชน์กับพี่น้อง ได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้อะไรเราแค่สำรวจดูในแผนว่ามีหรือไม่ แค่เปิดดูในเอกสาร ก็น่าจะทราบแล้วว่ามีหรือไม่ ขอให้ติดตามให้ด้วยนะครับ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร

กองสาธารณสุขฯ ได้ออกไปดูแลหรือยัง ที่ให้ไปตัดหญ้า ไปตัดหรือยัง ปัญหาอยู่ที่ว่า มัน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ไม่ใช่เขตพื้นที่ของเรา แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะดูแล เบื้องต้นให้กองสาธารณสุขฯ เข้าไปแก้ไขเท่าที่

นายกเทศมนตรี

อำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะคะ จะไปประสานงานกับ อบจ.ให้ แต่ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ เนื่องจากมันไม่ใช่เขตของเรา แต่ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลฯ ก็จจะรับปากแก้ไขปัญหาให้ แต่ก็พยายามไปดูให้ นะคะ

๓.๒ เรื่อง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

นายชูศักดิ์ พลหล้า

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ งานไฟฟ้า กองช่าง ได้ออกไปสำรวจ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พื้นที่ช่วงกลางคืน ปรากฏว่าแฉะนั้นมีดจริงๆ นะครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์ และประสานกับการไฟฟ้าฯ เกี่ยวกับการติดตั้งว่าจะผิดระเบียบฯ หรือไม่ เสาเว้นเสา ๔๐ เมตร เสาหนึ่งจะติดตั้งได้ ๑ โคม นะครับ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร

ต่อไปเวลามีปัญหา ไม่อยากให้ประสานด้วยวาจา อยากให้ทำหนังสือทุกเรื่อง ถ้าเป็นคำพูด

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ไม่หายไปนะคะ แต่เป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกบันทึกไว้ให้เขาตอบมาว่าทำไมได้ยังไงนะคะ

นายกเทศมนตรี

๓.๓ เรื่อง การตรวจสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาล

นายณรงค์ศักดิ์ พุกกษา

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การสำรวจระบบระบายน้ำ ช่วงที่มี
ฝน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฝนตกลงมา กองได้ออกไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าจะมีปัญหาที่ท่วมซ้ำซาก คือ

๑. หน้ากองกำกับฯ ปัญหาที่พบ มีระบบท่อที่เป็นบล็อกคอนกรีต เนื่องจากน้ำที่บึงละเลิงหวาย มีระดับที่สูงกว่า ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลไม่สามารถที่จะระบายได้ทัน ต้องใช้ระยะเวลาที่จะระบาย เป็นปัญหาที่พบเป็นประจำนะครับ
๒. ช่วงถนนหน้าเมืองกับถนนศุภสิทธิอุทิศ เชื่อมซอยพลรัตน์ ปัญหาที่เกิดเนื่องจากว่ารถไฟรางคู่ ได้มีการถมปรับระดับ ทำให้น้ำไม่สามารถที่จะระบายได้ทัน ซึ่งทำร่องระบายน้ำที่เราใช้อยู่เป็นประจำ ตอนนีความกว้างอยู่ที่ประมาณ ๑-๑.๕ เมตร ทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันนะครับ
๓. บริเวณแยกบ้านเต็กกอ จุดนี้ท่วมเนื่องจากว่า บริเวณถนนมิตรภาพจากฝั่งด้านทิศตะวันตก ไม่มีร่องระบายน้ำ ทำให้น้ำจากเมืองไหลไปที่บริเวณสามแยกบ้านเต็กกอนะครับ
๔. สามแยกโรงแรมทรัพย์อนันต์ ถนนเจริญสุขตัดกับถนนรามราช บริเวณนี้เนื่องจากระบบท่อรองรับน้ำมาจากถนนรามราช น้ำจะไหลวนขวาไปทางอัยการ ไม่ไปทางถนนมิตรภาพนะครับ ท่อที่อยู่ฝั่งทางโลตัส ถ้าไปดูวันฝนตกจริงๆ ท่อจะแห้ง ฝั่งทางทิศเหนือน้ำจะไหลแรง ซึ่ง กองสาธารณสุขฯ ได้มีการขุดลอกทุกปี แต่ช่วงที่ผ่านมามีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะ ทำให้น้ำระบายไม่ทันนะครับ
๕. แยกชุมชนตลาดเก่า ระบบระบายน้ำของเรามีการระบายไปฝั่งทิศตะวันตก ปล่อยให้ระบายไปตามถนนเมืองพล น้ำจากแนวถนนพลรัตน์ จะเอ่อล้นที่สี่แยกชุมชนตลาดเก่า จะต้องรอน้ำฝั่งถนนเมืองพล ยุบตัวก่อนถึงจะไหลผ่านไปได้ครับ แม้แต่ตะแกรงที่อยู่ฝั่งทิศใต้สี่แยกตลาดเก่า มีน้ำบางส่วนที่จะช่วยระบายไปยังแนวถนนเสริมสวัสดิ์ พอสุดปลายทางเนื่องจากเป็นระบบท่อใหญ่ของเราสุดแค่ตรงสามแยก จากนั้นไปจะเป็นแค่รางยูเล็ก ความกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำได้ครับ
๖. บริเวณหลังโรงเรียนมหาไถ่ฯ เนื่องจากเป็นที่ราบต่ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทัน เพราะว่ามีจุดระบายน้ำจุดเดียว กองช่างเคยเสนอแนวคิด ว่าให้วางเป็นท่อบล็อกขนาดใหญ่ใต้ผิวถนน ให้ดึงน้ำออกมาที่ถนนเมืองพลนะครับ
๗. บริเวณสี่แยกไปรษณีย์ เริ่มมีน้ำท่วมขัง แต่สามารถที่จะระบายน้ำได้ ระบบตัวนี้รองรับน้ำไปถนนเมืองพลนะครับ
๘. สี่แยกต้นตาลระบบเดิมเป็นระบบร่องดิน เทศบาลฯเคยไปขอทำการขุดลอก แต่ว่ากรมทางหลวง ให้ได้แค่บางส่วน เนื่องจากว่าการขุดลอกจะทำให้เกิดการกัดเซาะ เขาไม่ได้อนุญาตเป็นหนังสือ แต่ให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาที่พบล่าสุด ท่อบริเวณร้านนิภาภรณ์ มีการอุดตันเนื่องจากท่อบริเวณนี้ขนาดเล็ก และมีเสาไฟจราจร จึงไม่สามารถไปขุดลอกได้ครับ
๙. บริเวณสี่แยกธนาคารทหารไทย และสวนสระแก แนวท่อของถนนพาณิชย์เจริญ เป็นจุดที่น้ำย้อนกลับมาตามถนนรามราช เนื่องจากถนนมิตรภาพ ตรงสวนสระแก ไม่มีแนวท่อที่รองรับ แต่อดีตจุดนี้มีแนวระบายน้ำที่เป็นคลองระบายน้ำธรรมชาติ น้ำทั้งโซนจะไหลลงไปแนวร่องน้ำธรรมชาติเดิม ปัจจุบันพอมีการถมดิน ทำให้น้ำย้อนกลับมาที่ถนนรามราช ขอนำเสนอจุดที่เป็นปัญหา ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ได้เสนอแต่ปัญหาหลักๆ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างคะ

นายณรงค์ศักดิ์ พุกกา สำหรับในการแก้ไขปัญหาลำดับต้นๆ ขอรบกวนกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในการบรรเทาปัญหาเฉพาะเหตุ คือจะมีเศษถุงพลาสติก ใบไม้ ไปอุดตันบริเวณช่องรับน้ำ ส่วนระยะ
ต่อมา จะขอรบกวนกองสาธารณสุขฯ ทำโครงการขุดลอกระบบท่อ หรือว่าบ่อบัก เพราะว่าหลาย
บ่อบักถ้าเปิดดูจะเห็นเศษถุงพลาสติก และที่อยู่กันบ่อ ระยะยาวรื้อระบบโครงข่าย ท่อระบายน้ำ
ทั้งหมด เนื่องจากว่าเมืองพลพืงพิงรถไฟเป็นส่วนใหญ่ หลายๆ เมืองเขาปรับเป็นท่อขนาดใหญ่ ก็เป็น
แนวระยะยาว ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับ

นายวันดี บุญหล้า ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดเทศบาล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่ได้ขึ้นป้ายศูนย์
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการ เป็นการสั่งการขอความร่วมมือจากงานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ เมื่อได้รับ
สัญญาณจากฝนที่จะมา ให้ทีมงานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ออกไปประจำจุด ให้ไปช่วยกัน
ดำเนินการ จะเป็นไปตามที่หัวหน้าฝ่ายปกครองได้เสนอ ประเด็นที่เป็นการแก้ไขปัญหาลายเหตุ
เราต้องยอมรับว่าเราไม่มีการเตรียมระบบสาธารณสุขโรค รองรับการเปลี่ยนแปลงถ้าจะสรุปรวมเป็น
ส่วนใหญ่ น้ำไปแค่ ๔ เส้น แต่ออกไปแค่เส้นเล็กๆ ส่วนที่ ๒ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลง ก็คือ
การก่อสร้างไปขวางทางท่อสร้างเดิม เช่นถนนหน้าสวนสระแก น้ำเคยลงไปตามท้องนาสมัยก่อน แต่
ตอนนี้ต้องไปตามท่อ ก็ต้องไปรอที่สามแยกไรเลย์ สิ่งที่เราอยากจะทำ ขุดลอก เราเคยมีการศึกษาออกแบบ
ในเรื่องน้ำเสีย ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน หากทางแก้ไขตอนนี้ เมืองของเราเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าแหล่งน้ำ
แต่กลับกลายเป็นในตัวเมืองน้ำท่วมขัง ตอนนี้มีหนังสือสั่งการ คือการสำรวจเส้นทางและแก้ไขปัญห
ป้องกัน ผมได้เสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการและให้ดำเนินการตามหน้าที่อย่างจริงจัง จะมีกรรมการ
ภายในร่วมกับชุมชน อาจจะขอความร่วมมือจากภายนอกเข้ามาช่วย ขอฝากทางหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง ได้ขับเคลื่อน ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพราะว่าเป็นการสั่งการมาในการ
ดำเนินการและก็ทำเพื่อฝนในช่วงฤดูการหน้านะครับ

นายยรรยงค์ ไทยทอง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สัปดาห์นี้ได้จัดเจ้าหน้าที่
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทำการลอกท่อที่ถนนเจริญสุข สาเหตุหลัก
อาจจะไม่ใช่ท่อระบายน้ำอุดตัน เรื่องรถสูบล้อ ผมได้รายงานการชำรุดตั้งแต่วันที่ ๖ มิ.ย.๖๐
ทราบว่าบริษัทเขามาดูครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นมาทราบว่า ระบบไฟฟ้าเสียทั้งระบบ ไม่สามารถใช้งานได้
ได้ และได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้มีการประสานไปที่บริษัทแล้ว ในเรื่องของการลอกท่อ ผม
จะใช้วิธีการใช้คนของกองสาธารณสุขฯ ไปลอกท่อเป็นจุดๆ ที่เป็นปัญหาหลักๆ ที่ถนนเจริญสุข และ
จุดอื่นๆ ที่มีการสำรวจ จะเป็นปัญหาของน้ำรอการระบาย ในช่วงที่มีฝนตก เจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขฯ ได้ออกไปบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ถนนเมืองผลการระบายน้ำไม่
เกินครึ่งชั่วโมง จุดที่มีปัญหามากที่สุดคือบริเวณสี่แยกไปทางบ้านเพ็กใหญ่ ใช้เวลารอการระบายหนึ่ง
ชั่วโมง ขอนำเรียนว่าจะดำเนินการลอกท่อโดยใช้คนกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ดำเนินการ ขอแจ้งเพื่อ
ทราบครับ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ขอสอบถามว่า ตั้งแต่แจ้งกันไปแจ้งกันมา เราเคยเห็นบริษัทของรถสูบล้อหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หรือมีแต่พูดกันไปกันมา ว่าบริษัทอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ถามว่าบริษัทจริงๆ มันอยู่ที่ไหน ๑. ไม่เคยเห็น
หน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครรู้ ๒. เรื่องร้องเข้าไปแจ้งเข้าไปไม่รู้กี่ครั้ง
ต่อ ก็ครั้ง ได้รับการเพิกเฉย ถ้าเป็นประชาชนทั่วไป การร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรง
ธรรม ยังมีการต่อเนื่องนะครับ มีการติดตามผลทุกๆ เดือน แก้ไขกันได้หรือไม่อย่างไร แต่หน่วยงาน
ของรัฐถูกเอาเปรียบจากบริษัทเอกชน เราจะไปร้องเรียนกับใคร เราถือว่าผิดสัญญาอย่างรุนแรง ชื้อ
มาแล้วเหมือนเศษเหล็ก ทั้งประจานให้ชาวบ้านเขาได้รู้ รถคันนี้แพงสุดในเมืองพล ใช้การไม่ได้ จะ
ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม หรือจะให้ร้องเรียนไปที่ไหน ที่จะเป็นส่วนที่จะช่วยกันกระตุ้น ให้มา
รับผิดชอบในผลการกระทำ เท่าที่ฟังว่าได้แจ้งไปทุกครั้ง กว่าจะมา ๑๕ วัน มาแก้ไขหนึ่งเรื่อง ๓ วัน
มาแก้อีกหนึ่งเรื่อง ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เราจะจัดการแก้ไขปัญหได้อย่างไร เรื่องการแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วม เข้าใจนะครับที่คุณวสันต์ บุญหล้า ได้นำเสนอเรื่องการบิดเบือนทางน้ำธรรมชาติเดิม เราโทษเขาไม่ได้ เป็นที่ดินของเอกชน แต่ก่อนเคยไหลลงไปตรงนี้ แต่ตอนนี้ไหลลงไม่ได้ เพราะว่าเขาถมดินสำหรับปรับพื้นที่เป็นการก่อสร้าง ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงในระบบท่อเลย เขาทำไว้ในสมัยนั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในขณะนั้น แต่ในขณะนี้มันคนละยุคแล้ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น ระบบระบายน้ำ ต้องมีการขยายตัว ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของบ้านเมือง แต่เราก็ไม่ได้ดำเนินการ เราพยายามจะแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุตลอด ซ็อรถสูบโคลนมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะต้องมีการสำรวจอีกหรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นจากวันนี้ ทำอย่างไรในอนาคต ลูกหลานจะอยู่ได้เป็นสุข เราต้องทำเพื่อลูกหลานต่อไป ในอนาคต รุ่นเราก็ทำได้เพียงแก้ไข ทำอย่างไรจะมีการเตรียมการไปสู่ระยะยาว ถนนเมืองพลเราเคยฝากความหวังไว้ตั้งแต่ตอนนั้น ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เป็นการตักน้ำจากถนนรามราชลงมาถนนพานิชย์เจริญ ถนนเส้นนี้อันุมัติงบประมาณไม่ใช่น้อย แต่ทำไปแล้ว ก็ได้แค่การสัญจรไป-มา แต่ในระบบน้ำ ใช้น้ำไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ยังมีถนนอื่นๆ อีกหลายเส้น รอการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ถ้าเป็นไปได้ศึกษาระบบและแก้ไข ตั้งทีมงานขึ้นมาแก้ไขปัญหานะครับ อันไหนคือปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน แก้ไขให้ก่อน นับจากวันนี้ท่านต้องระดมสมองให้มากขึ้น วิจารณ์และทำสิ่งที่ท่านคิดว่าควรจะทำ เป็นยุคที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับ หวังว่าคงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพต่อไปนะครับ

นายวสันต์ บุญหล้า
รองปลัดเทศบาล

ขออนุญาตชี้แจงในการที่จะรู้ว่ามีการก่อสร้าง ในส่วนท้องถิ่นเรามีการเตรียมโครงสร้างไว้ อย่างไร ในหนังสือที่ผมอ้างไป ถ้ามีข้อสงสัย เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้แจ้งได้เนะครับ จะได้ ช่วยดูให้ จะเป็นการเตรียมการในช่วงหน้าแล้ง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ในแผนจะดำเนินการได้ คือในเรื่องสนับสนุนงบประมาณ แผนจะไม่เป็นแผน ถ้าไม่ได้รับการจัดสรร ประเด็นน้ำท่วมซึ่งรอการระบาย จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ในเรื่องของน้ำเสีย เขาศึกษาออกและออกแบบตามสภาพภูมิศาสตร์ แล้วก็ก่อสร้างระบบรองรับน้ำทางรถไฟทั้งหมด กรรมการชุดที่จะแต่งตั้ง ต้องรีบเร่งดำเนินการ และทางกองสาธารณสุขฯ ให้เตรียมการในช่วงหน้าแล้ง ในส่วนของรถสูบโคลน ขอฝากทางกองคลัง ช่วยตามในเงื่อนไขเวลาด้วย ทีมงานป้องกันฯ ต้องเตรียมความพร้อมนะครับ เข้าปีงบประมาณใหม่แล้ว ถ้าชุดกันฝนไม่มี ก็ขออนุมัติซื้อ จะมีการพูดคุยในชุดคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ขอนำเรียนที่ประชุมทราบครับ

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ขอฝากความหวังไว้กับ ผอ.กองช่างและทีมงานกองช่าง ที่จะมาร่วมกันวางแผนระยะยาว ทำมาให้ดูก่อน บางทีเราอาจจะไม่มีกำลังพอ แต่อาจจะมีแหล่งเงินตรงไหนที่เราจะทำได้ ขอดูก่อนนะคะ แต่สิ่งที่อยากให้ทำก็คือ เอาข้อมูลที่มีอยู่มาดูก่อนนะคะ มาใช้ประโยชน์ และวางแผนที่จะแก้ไขปัญหามาจริงๆ ข้อเสนอแนะอยากให้เป็นทางวิชาการจริงๆ และการแก้ไขปัญหาก็จะสำเร็จได้ เบื้องต้นที่เราจะต้องทำ และร่วมมือกันทำ เพราะเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ จึงให้แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจ เพราะเกี่ยวข้องกันหลายกอง/ฝ่าย ระยะยาวให้เก็บข้อมูลจริงจัง อาจจะไปประชุมประชาคมด้วย เราจะได้ฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะ เวลาที่จะเห็นผล ทุกคนจะได้รับทราบ จะได้ไม่ต้องถามกันทุกสัปดาห์ ขอเวลานัดหมายด้วยนะคะ

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานฯ ที่ปรึกษาฯ น้ำเสีย เขาจัดทำรายงานเพื่อรวบรวมน้ำเสียเท่านั้นนะครับ สิ่งที่ได้จากน้ำเสีย ก็คือเรื่องข้อมูลพื้นฐานเดิม จริงๆเรื่องของคอนทัวร์ การศึกษาของผังเมืองเอง ก็มีเรื่องคอนทัวร์ แต่จะได้ข้อมูลน้ำเสีย คือข้อมูลท่อระบายน้ำเดิม ทิศทางน้ำเดิมที่ใช้ได้แต่ผมได้ดูผลการศึกษาของเขาแล้ว เขาจะคำนวณเพราะจำนวนครัวเรือน ณ ปัจจุบัน และคำนวณน้ำทิ้งต่อครัวเรือน เมื่อคำนวณเป็นขนาดท่อระบายน้ำเสียระยะเวลาที่จะทำให้สำเร็จ จะขอรายงานเป็นระยะระยะแรกขอทำข้อมูลเบื้องต้น และประสานกับท่านวสันต์ บุญหล้า เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑ นะครับ

๓.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการหาผู้รับจ้างทาสีอาคารสำนักงานหลังใหม่

นางพวงพยอม สีนพานิช เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ได้มีการประสานทางโทรศัพท์ ไป
 ผอ.กองคลัง หลายครั้งแล้ว และรับปากว่าจะเข้ามา แต่ก็ยังไม่เข้ามา งานพัสดุได้แจ้งให้เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร
 แล้ว ๒ ครั้ง คือให้เขามาดำเนินการแก้ไขให้เรา การส่งหนังสือเรายังไม่ได้ส่งประมาณการไปให้เขา
 เพราะว่าเราจะให้เขาขอมให้ เมื่อเขาไม่มาดำเนินการ จึงได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่ง
 ประมาณการไปให้เขาทราบด้วยนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ในการขอมครั้งนี้ โดยใช้เงินค้ำ
 ประกันสัญญา ส่วนผู้รับจ้างทางกองช่าง ได้จัดหาไว้ให้แล้ว แต่ยังไม่ให้ลงมือ เพราะเราต้องรอให้
 หนังสือถึงเขาก่อน เพื่อให้เขาพิจารณาว่าจะเข้ามาขอมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มาเราก็ดำเนินการได้เลย ให้
 ระยะเวลา ๑๕ วัน กองช่างประมาณการไว้ ๑๒,๑๐๐ บาท มีเงินค้ำประกันสัญญา ๑๒,๕๐๐ บาท
 ขอนำเรียนที่ประชุมทราบคะ

๓.๕ เรื่อง ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย

นายจิระศักดิ์ จำปามูล เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ภารกิจสัปดาห์นี้ของงาน
 นายช่างโยธาชำนาญงาน สาธารณูปโภค ขอมแซมผิวจราจรซอยขนส่ง ๑-๒ ถนนหน้าเมือง ถนนศุภสิทธิ์อุทิศ เข้าจัดสถานที่
 งานออกพรรษา ที่วัดสระจันทร์ฯ วัดหนองแขงฯ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายชูศักดิ์ พลกล้า เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับภารกิจประจำสัปดาห์ ของ
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน งานไฟฟ้า กองช่าง ขอมไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนพลประชาพัฒนา ชุมชนศรีเมือง ชุมชนทุ่งรวงทอง
 ถนนรามราช ถนนเพลินจิตต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ งานสวนสาธารณะ กองช่าง ครอบงาน
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ประจำสัปดาห์นี้ ชุดเฉพาะกิจ ตัดหญ้าที่หอนาฬิกา และเกาะกลางถนนหน้าสวนสระแก เข้าตัด
 หญ้าที่หน้าสำนักงานเทศบาลฯ และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในสวน พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นดอกดาวเรืองที่ปลูก
 ใหม่บริเวณหอนาฬิกา และหน้าสำนักงานเทศบาลฯ สวนสระแก บึงละเลิงหวาย ชุดประจำ
 สวนสาธารณะให้ดำเนินงานภารกิจประจำวันเก็บกวาดทำความสะอาดภายในสวนสาธารณะ ขอแจ้ง
 เพื่อทราบคะ

นายยรรยงค์ ไทยทอง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
 หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากงานประจำที่มอบหมายให้แต่ละคนได้ปฏิบัติ
 วันที่ ๖ ต.ค. ๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นำผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ จากจังหวัดขอนแก่น-
 กาฬสินธุ์ มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุและเขตเทศบาลฯ การล้างตลาดสดเทศบาลฯ ที่
 ผ่านมาตัวบ่อน้ำชำรุดก็ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ดำเนินการตามปกติ และได้รับการ
 ประสานกับทางสำนักปลัดเทศบาล จะมีการล้าง บ.ข.ส. การล้างถังขยะจะขอเลื่อนไปสัปดาห์หน้า
 นะครับ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ภารกิจ ผมขออนุญาต
 หน.ฝ่ายปกครอง ประชาสัมพันธ์ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีฝนตกหนักและน้ำรอการระบาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
 ได้ออกปฏิบัติงาน เก็บป้ายทะเบียนรถ หมายเลข บข ๒๐๖๙ ขอนแก่น เก็บได้ที่แยกถนนศุภสิทธิ์
 อุทิศ ถ้ามีใครทำทะเบียนหล่นหาย ให้มารับได้ที่งานป้องกันฯ ซึ่งวันนั้นก็เก็บเงินได้ ๑,๐๐๐
 บาท เป็นเงินเหรียญเป็นของพนักงานเซเว่น ได้นำส่งเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
 งานเทศกิจ จะออกปฏิบัติงานที่ตลาดเทศบาลฯ และฝั่งที่เป็นปัญหาฝั่งทิศตะวันตกโรงเรียนเทศบาล
 พลประชานุกูล จะมีรถเข็น ๑ คัน ใช้โซ่ล้อครดไว้กับเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นลักษณะการยึดพื้นที่โดยถาวร
 รายนี้เราเคยมีหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วครั้งหนึ่ง เคยไปตัดโซ่และยึดมาให้เสียค่าปรับแล้วครั้งหนึ่ง

ปรากฏว่าครั้งหนึ่งได้มาโวยวายกับท่านปลัดเทศบาล ที่เราไปยึดรถมานะครับ ในรอบนี้เราจะไปทำ
ความเข้าใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

งานป้องกันฯ ส่งน้ำอุปโภคบริโภค ที่ค่ายนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลหนองแขงฯ และสูบน้ำท่วมขังที่
ชุมชนหนองแขง ๓ มีการร้องเข้าบ่อยครั้งนะครับ

งานกิจการขนส่งฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเจรจากับผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์ และสามล้อรับจ้าง
เกี่ยวกับการจัดระเบียบฯ ใหม่ สัปดาห์นี้จะไปติดตามว่าระเบียบฯ ใหม่ที่เราวางมาตรการไว้ สัปดาห์นี้
น่าจะเสร็จสมบูรณ์ เพราะทางหัวหน้า วินมอเตอร์ไซค์ บอกว่าเสือกก็สัปดาห์นี้น่าจะมาถึง ขอแจ้ง
เพื่อทราบครับ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร

ให้แต่ละกอง/ฝ่าย ติดตามภารกิจที่รายงานไป ขอฝากที่บริเวณหอนาฬิกา ที่ปลูกต้นดอก

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ดาวเรืองไว้ มองดูแล้วไม่สวย ตอนนี้ดอกจะเหี่ยว หญ้าก็ขึ้นเยอะมาก สะท้อนว่าขาดการดูแล

นายกเทศมนตรี

ให้ออกแบบใหม่ด้วยนะคะ จะทำอย่างไรให้มันสวย ฝากติดตามภารกิจเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาเทศบาล

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องข้อร้องเรียนของ

ประธานสภาฯ

ประชาชนผ่านสมาชิกสภาฯ อยู่ ๔-๕ เรื่อง นะครับ

๑. เรื่องนี้ได้แจ้งไปที่ผู้ร้องเรียนไปแล้ว ในส่วนฝาที่ระบายน้ำบริเวณหน้าร้านคาแคร่ที่สี่แยก
ธนาคารทหารไทย ฝากกองสาธารณสุขฯ ด้วย ถ้าจะแก้ไขได้อย่างไร ก็ไปแก้ไขให้ด้วยนะครับ

๒. กองเศษไม้ที่อยู่ในซอยพวงศันพรัตน์ ทำให้กีดขวางการจราจร ฝากกองสาธารณสุขฯ
ไปดำเนินการให้ด้วยนะครับ

๓. เรื่องสัญญาณไฟจราจร ช่วงที่มีฝนตกบ่อย สัญญาณไฟอาจจะชำรุดบ่อยนะครับ ที่บริเวณสี่แยก
ธนาคาร ธ.ก.ส. ถ้ามาจากโรงเรียนชูเอ็ง จะมองไม่เห็นไฟเขียวเลยนะครับ จะเห็นเฉพาะแดง
ขอฝากให้ไปตรวจสอบดูให้ด้วยนะครับ

๔. ที่บริเวณสี่แยกข้างสนามเทนนิส จะมีรถประจำทางมาจอดอยู่ใกล้ๆ กับสี่แยกเลยนะครับ ทำให้
การสัญจรไป-มา ไม่สะดวก ทั้ง ๒ ฝั่งเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ลองไปประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จราจรดูนะครับ ว่าจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะครับ

๕. ที่เราได้ทำการรื้อมุมข้างอาคารงานป้องกันฯ ผมจำได้ว่าที่ตรงนี้ แต่ก่อนจะมีถนนเรียบข้างศาล
จังหวัดพล ไปถนนเมืองพล เป็นทางสาธารณะเดิม ตอนนี้ถูกปิดกั้นไปแล้ว อยากให้กองช่างสำรวจ
พื้นที่ตรงนี้ดู จะเป็นประโยชน์ในการระบายได้ ถ้าไม่พูดเรื่องนี้การครอบครอง ก็จะมีผล ขอฝากทาง
กองช่างช่วยตรวจสอบดูว่าจริงๆ ที่ตรงนี้เป็นของใคร ถ้ามีเจ้าของก็แล้วไปนะครับ แต่ถ้าเป็นของ
สาธารณะ เราก็น่าจะมีการพัฒนา และมีการปรับปรุงให้ สามารถสัญจรไป-มาได้ โดยเฉพาะพี่น้อง
ของเทศบาลฯ จะได้รับความสะดวกมากขึ้น ขอฝากด้วยนะครับ

๖. เกี่ยวกับเรื่องการถมดินที่ชุมชนหนองแขง ๓ ควรจะมีความเหมาะสม มันควรจะมีหลักความสูง
การถมดิน ทั้งเมืองไม่ควรจะเกินประมาณนี้ ถ้าเกินกว่าพิกัดจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน มีอยู่หลายที่ ที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เราจะมีวิธีการที่จะควบคุม ในการถมดินไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับ
ประชาชน ได้อย่างไร ไม่ให้มีผลกระทบนะครับ มีเรื่องแจ้งให้กับกอง/ฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผ่านทางท่านประธานฯ ไปดำเนินการแก้ไข เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณครับ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร

เรื่องฝาที่ระบายที่หน้าธนาคารทหารไทย และไปดูเรื่องกองเศษไม้ ที่ซอยพวงศันพรัตน์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยนะคะ เรื่องสัญญาณไฟจราจร และสำรวจพื้นที่ บริเวณข้างศาลจังหวัดพลเรื่องการถมดิน มีข้อ

นายกเทศมนตรี

สงสัยในการถมดินที่ชุมชนหนองแขง ๓ ช่วยอธิบายข้อกำหนดให้ฟังด้วยนะคะ

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนข้อกำหนดการถมดิน

ผอ.กองช่าง

ประกาศเป็นพระราชบัญญัติ การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเงื่อนไขการอนุญาต กำหนดที่

๒,๐๐๐ ตารางเมตร คือ ๑ ไร่ ๑ งาน ถึงจะต้องมาขออนุญาต พรบ. ขุดดิน และถมดิน ไม่ได้ห้ามให้
ถมดินสูงเท่าไร ไม่ได้กำหนดนะครับ เขากำหนดเพียงถมสูงกว่าข้างเคียงต้องไม่ก่อความเดือดร้อนกับ
ที่ดินข้างเคียง ก็จะไปดูพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร เรื่องนี้ขอฝากรองปลัดเทศบาล ทั้ง ๒ ท่าน และเรื่องรถเข็นที่มาจอด ให้ไปทำลายนะคะ ไม่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ต้องรอสัปดาห์หน้านะคะ ทำเลย ขอสอบถามเรื่องสัญญาณไฟจราจรที่แยกจ๊ะเอ๋ ไปถึงไหนแล้วคะ
นายกเทศมนตรี

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ได้ประสานกับ สภ.พล ตั้งแต่วันที่ทราบเหตุ ได้ไปแจ้งความกับโรงพัก และได้ผู้กระทำผิด
ผอ.กองช่าง แล้วนะครับ ในสำเนาการแจ้งความจะขอใช้ค่าเสียหายทั้งหมด กองช่างได้ประสานกับบริษัทติดตั้ง
ไฟฟ้า ยอดประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทางประกันของผู้กระทำผิด พร้อมทั้งจะขอใช้ทุกอย่าง แต่ผม
ต้องเสนอแบบและราคาของเรา เพื่อประสานว่าเราต้องเข้าร่วมไปตรวจรับด้วยนะครับ

นายชูศักดิ์ พลหล้า เรียนท่านประธานฯ ผมเป็นไปแจ้งความ และอยู่กับบริษัทประกันของผู้กระทำผิด
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ผมได้สอบถามกรณีที่ว่า จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เขาบอกว่า แล้วแต่ผู้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ทำเสร็จ
วันไหนประกันจะจ่ายวันนั้นครับ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร เป็นข้อเสนอของเขา เราต้องเป็นคนตรวจสอบ ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ต้องมีเงื่อไขไว้ให้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เขา ขอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ต้องกำหนดเขาว่าจะต้องเสร็จภายในกี่วัน ต้องไปคุยใหม่ะคะ
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

นายวสันต์ บุญหล้า เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๒-๓ เรื่องครับ
รองปลัดเทศบาล ๑. วันพุธนี้การออกกำลังกายตามคำสั่งการของนายรัฐมนตรี สัปดาห์นี้สำนักปลัดเทศบาล
เป็นเจ้าภาพในการออกกำลังกายนะครับ ขอปรึกษา เดือน ต..ค. ๖๐ เป็นเดือนถวายความอาลัย ถ้า
มีเสียงเพลงอาจจะไม่เหมาะสม อาจจะเปลี่ยนวิธีการโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงเพลง ขอฝากสำนัก
ปลัดเทศบาล ได้ไปคิดด้วยนะครับ
๒. ได้รับแจ้งขอความร่วมมือสนับสนุนประเพณีตักบาตรเทโว ที่วัดสระจันทร์ฯ ในวันที่ ๖ ต..ค. ๖๐
ได้รับการประสานงาน จะขอความอนุเคราะห์ จัดสถานที่และเก้าอี้ เต็นท์ จากเทศบาลฯ รวมถึง
เรื่องทำความสะอาดก่อนและหลังจากจัดงาน จะมีหนังสืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
๓. กองกึ่งไม้ซอยหลังโรงเรียนมหาไถ่ฯ ฝากกองสาธารณสุขฯ ได้ไปดำเนินการให้ด้วยนะครับ
๔. ขออนุญาตติดตามในเรื่องของเป้าหมายการปฏิบัติงาน ในรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน ที่ท่าน
ปลัดฯ ได้แจ้งให้ส่งภายในวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๐ ที่ส่งมาแล้ว จะมีกองการศึกษา กอง/ฝ่ายอื่นๆ ช่วย
รวบรวมส่งไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับ เพราะว่าผมจะต้องรวบรวมและร่าง เพื่อให้เป็นนโยบายของ
ผู้บริหาร สำหรับการจัดทำแบบประเมินในรอบต่อไป ขอนำเรียนที่ประชุมทราบครับ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร เรื่องที่ว่าไม่ต่อสัญญาของตู้ซาร์จโทรศัพท์ ได้รื้อออกไปหรือยังคะ บริเวณขนส่งฯ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรี

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เรียนท่านประธานฯ ตอนนี้ยังไม่ได้ออกครับ

หน.ฝ่ายปกครอง

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ต้องไปคุยด้วยนะคะ ไม่ให้ใช้ไฟของขนส่งฯ นะคะ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่


นายกเทศมนตรี


นายสุธีระ กุลนอก เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเดือน พ.ย. ๖๐ เป็นเดือน ๑๒
ผอ.กองการศึกษา วันลอยกระทง จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า เพื่อมีแนวทางการจัดกิจกรรมนะครับ


- การเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้นักเรียน
- เราเข้าค่ายอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนองแวงฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมค่ายให้กำลังใจนักกีฬาและโค้ช วันที่ ๔ ต.ค. ๖๐ นะครับ
- ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะจากนิวซีแลนด์ จะมาดูงานการศึกษาของเทศบาลฯ ที่โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล วันที่ ๓ ต.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
- เนื่องจากว่างการศึกษา เป็นผู้รักษาเก่าอี แต่เวลาจัดกองช่างเอาไปจัด เอาไปแล้วไม่ได้คืน ถ้าเราไม่ช่วยกันมันจะหายหมดนะครับ


นางจุไรรัชต์ ศรีอมร เวลาเขายืมก็ต้องมีการควบคุมด้วย ให้กองการศึกษา จัดคนมาดูแล ต้องให้เกิดการควบคุม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริหารจัดการใหม่ ทั้งกองช่างและกองการศึกษา ไม่ใช่ไม่ให้ยืมนะคะ เราต้องคุมด้วยกันนะคะ นายกเทศมนตรี ขอเรียนให้ทราบว่าวันที่ ๓ ต.ค. ๖๐ ช่วงบ่ายปลัดฯ ไม่อยู่นะคะ ให้รองปลัดฯ ทำหน้าที่แทนด้วย นะคะ ในเรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องอะไรอีกไหมคะ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณคะ และขอปิดการประชุมคะ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกัญฐมณี เอี่ยมศรี)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางชนกสุตา ไชยมาตย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางเจิมจิต เพชรทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเพชร โปสาราช)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานที่ประชุม
(นางจุไรรัชต์ ศรีอมร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล